

จีรัฐเร่งกระตุ้นศก.-ปรับหนี้ รองรับNPLสูงสินเชื่อหดตัว

ผู้จัดการรายวัน - ตัวเลขสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ได้แจ้งยอดหนี้เอ็นพีแอล ณ สิ้นธันวาคม 2541 มีทั้งสิ้น 2,726,801 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.91% ต่อสินเชื่อรวม เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงในปัญหาเศรษฐกิจและกังวลว่าเอ็นพีแอลอยู่ในช่วงจุดต่ำสุดหรือยัง

"แม้ชปท.จะระบุว่า แนวโน้มแล้วเอ็นพีแอลจะสูงสุดประมาณปลายไตรมาสแรกของปีนี้ แต่ที่เรารู้เพราะจุดสูงสุดแล้วน่าจะอยู่ในช่วงกลางปี2542 โดยตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็มากกว่าของชปท.โดยถึงขณะนี้สูงกว่า 50% แล้วว่านักวิเคราะห์จากบริษัท ศูนย์วิจัยรายหนึ่งกล่าวและว่า มีความเป็นไปได้ที่ การระบุว่าใกล้ถึงจุดสูงสุดของชปท.ใช้เหตุผลของการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของตลาดที่อยู่ในระดับที่ต่ำมากมากกว่าเอ็นพีแอลจะพุ่งสูงสุดแล้ว ด้านนักวิเคราะห์จากบล.ภัทร เมอร์วิล สินธ์เปิดเผยว่า เอ็นพีแอลสูงสุดประมาณครึ่งปีแรกหรือไตรมาสที่ 2 แต่คงระบุไม่ได้ว่าเป็นเดือนไหน

อย่างไรก็ตามหากมองในแง่ดีจะเห็นได้ว่า แม้เอ็นพีแอลจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินเชื่อ แต่ในด้านอัตราการเติบโต(%)นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคมเฉลี่ยแต่ละเดือนเปอร์เซ็นต์การโตของเอ็นพีแอลกับลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ 7-8% โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปรากฏว่าเอ็นพีแอลโตลดลงถึง 1%

"การมองแต่ว่าเอ็นพีแอลจะพุ่งสูงขึ้น คงไม่มีประโยชน์อะไรเท่ากับคำถามที่ว่า จะทำอะไรให้เอ็นพีแอลปรับลดลงมากกว่า ซึ่งถ้าเอ็นพีแอลสมมุติอยู่ที่ 45% แต่กลับไม่ลดเลยและอยู่ระดับนี้ต่อไปเรื่อยๆทั้งปีคงเป็นเรื่องที่ลำบากซึ่งจะกลายเป็นปัญหาที่สะท้อนต่อธนาคารพาณิชย์และธุรกิจ"

ปัจจัยที่จะมีผลทำให้เอ็นพีแอลลดลงนั้น มีหลายปัจจัยไม่ว่าการผ่านกฎหมายยึดทรัพย์และกฎหมายล้มละลายที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การประណอมหนี้ในช่วงที่ผ่านมาที่มีความล่าช้า และปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อค่าเงินบาท ซึ่งถ้าค่าเงินบาทระยะใดมีความผันผวนมากก็จะเป็นสาเหตุที่กระทบต่อภาคธุรกิจ ในแง่การบริหารสภาพคล่องที่ยากขึ้น

"เรื่องกฎหมายนั้น คาดว่าคงผ่านและเห็นด้วยที่ต้องเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วขึ้น แต่ถึงที่สุดเอ็นพีแอลคงแก่ลำบาก ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งต่างประสบปัญหาหนี้ที่เพิ่มขึ้น และขาดทุนทำให้ไม่สามารถที่จะชำระเงินให้กับธนาคารได้ ซึ่งทางออกที่ธนาคารจะทำคือการยอมตัดส่วนสูญเสียออกไปเฉพาะอุตสาหกรรมที่คิดว่าไม่ไหวแล้ว แต่นั่นหมายถึงธนาคารนั้นต้องมีเงินพอที่จะรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตรงกันข้ามอุตสาหกรรมที่ถูกตัดก็ต้องปิดกิจการและมีการไล่คนงานออกไปนักวิเคราะห์กล่าว

แนะรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อหดตัวศก. ไร้ทิศทาง

เขากล่าวว่า แม้เอ็นพีแอลแม้จะเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของลูกหนี้ปกตินั้น เมื่อเทียบกับกลุ่มลูกหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้

กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก ส่วนลูกหนี้
ปกติเริ่มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่ยอม
ให้ธุรกิจล้มละลาย

ตรงกันข้ามส่วนลูกหนี้ที่เป็นเอ็นพีแอลไปแล้ว
รัฐบาลน่าจะเข้ามาซื้อหนี้เหล่านี้ออกไปโดยการนำ
พันธบัตรที่รัฐบาลที่เตรียมไว้จำนวน 300,000 ล้าน
บาท ตามกรอบของมาตรการ 14 ส.ค.น่าจะมีส่วน
ช่วยได้ระดับหนึ่งเช่นเดียวกับของภาคที่นำวิธีนี้มาใช้

“ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะทราบและอยากทำ แต่
กลัวว่าพรรคฝ่ายค้านอาจจะโจมตีฝ่ายรัฐบาลได้ใน
กรณีช่วยเหลือคนรวยมากเกินไป”

นอกจากนี้สินเชื่อในเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่มี
มีการปล่อยสินเชื่อที่หดตัวมากปรากฏว่าอยู่ที่ 30,000
ล้านบาท และในขณะนี้ธุรกิจไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอะไร
ส่วนกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมตอนนี้มีเพียง
50% หมายถึงยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่
ซึ่งถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น ไม่ได้หมายความว่าภาคธุรกิจ
จะไปขอสินเชื่อเพื่อมาผลิตสินค้า

ในขณะที่นายโรสิต ปันเปียมวัชรู ประธาน
กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
กล่าวว่า ถึงขณะนี้ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบนำ
จะถึงจุดสูงสุดได้แล้ว กระบวนการสำคัญที่สุดที่ต้อง
ดำเนินการก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ให้ประสบความสำเร็จ
ให้ได้ในระยะเดียวกันรัฐต้องอัดฉีดเม็ดเงินออก
มากระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ก่อนแน่ไปกว่านี้

“แต่ถ้าหากการปรับโครงสร้างหนี้ไม่สำเร็จหรือ
ยังล่าช้าออกไป อีกด้านหนึ่ง รัฐบาลต้องกระตุ้น
เศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศควบคู่กันก่อน
ที่ทิศทางเศรษฐกิจจะไปสู่จุดที่ไม่สามารถควบคุมได้”

นายนิมิตร นนทพันธุ์ชาวนา ผู้ช่วยผู้จัดการ
ใหญ่ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า เอ็นพีแอลธนาคาร
พาณิชย์แม้จะเพิ่มขึ้นแต่คิดว่าขยายตัวในอัตราไม่
มากเหมือนช่วงที่ผ่านมา เหตุผลก็คืออัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การประណอมหนี้ที่คาดว่า
จะสำเร็จได้มากขึ้น

แต่การที่จะบอกว่าหนี้เอ็นพีแอลได้พุ่งสูงสุด
แล้วนั้น คำถามนี้คงตอบลำบากเนื่องจากมีปัญหา
หลายอย่างเป็นองค์ประกอบกล่าวคือ ต้องขึ้นอยู่กับ
แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยว่ามีการปรับตัวดีขึ้นหรือ
แยลงก็จะมีส่วนต่อการขยายตัวหรือลดลงของหนี้
เอ็นพีแอล

นายนิมิตรกล่าวถึงการแก้ไขให้ลดลงนั้นมีอยู่
ด้วยกัน 3 แนวทางคือ ขั้นต้นถ้าหนี้เอ็นพีแอลเยอะ
มากขึ้น และแก้ไขไม่ไหวก็ให้มีการบังคับจำนอง แต่
ถ้าหนี้เอ็นพีแอลไม่รุนแรงก็ให้ทำการปรับโครงสร้าง
หนี้(TDR) แต่ถ้าหนี้เอ็นพีแอลติดปัญหาเรื่องเงินทุน
หมุนเวียนก็ให้ทางธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ลงหรือยึดหนี้ให้กับลูกหนี้แทนก็ได้

“ถ้าทำได้ทั้ง 3 ขั้นตอนข้างต้นคิดว่าหนี้เอ็น
พีแอลลดลงแน่นอนซึ่งคิดระยะทางถึงหนี้เอ็นพีแอล
ระดับที่ทางสห. ประกาศคือ 45.90% เป็นระดับที่
มากเกินไปที่ธนาคารพาณิชย์จะรับไหวตามมุมมอง
ของผมนึกว่าระดับที่ไม่เกิน 25% น่าจะเป็นระดับที่
ธนาคารอยู่รอดได้แต่คงเป็นระยะสั้น 1-2 ปี เท่านั้น
เนื่องจากระหว่างนี้ทางธนาคารมีเงินกองทุนที่พอรองรับ
ปัญหาได้ แต่ถ้าหนี้เอ็นพีแอลยังยืดยาวต่อไปอีก
คิดว่าคงกระทบต่อเงินกองทุนแน่นอน” ■